

สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

African Swine Flu (ASF) ของกัมพูชา

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการตรวจพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร African Swine Flu (ASF) ในกัมพูชาเป็นครั้งแรกที่จังหวัดรัตนคีรี ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศติดชายแดนเวียดนาม โดยล่าสุดรัฐบาลกัมพูชาได้เพิ่มความเข้มงวดการนำเข้าสุกรจากประเทศเวียดนามมากขึ้น โดยได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบสุกรในพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงและสุกรที่นำเข้ามาจากเวียดนามว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือผู้นำเข้าสุกรให้นำเข้าจากแหล่งอื่นแทนการนำเข้าจากเวียดนามในระยะนี้



โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน พบการระบาดใน 17 ประเทศ 3 ทวีป ได้แก่ ทวีปยุโรป 10 ประเทศ ทวีปแอฟริกา 4 ประเทศ และทวีปเอเชีย 4 ประเทศ โดยในเอเชียมีรายงานการระบาดครั้งแรกที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2561 และระบาดมาสู่ประเทศมองโกเลียและเวียดนาม ล่าสุดพบการระบาดเข้ามาในกัมพูชา จากรายงานการทำลายสุกรที่ติดโรคนี้นับว่า ได้มีการทำลายสุกรไปแล้วกว่าล้านตัวทั่วเอเชีย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 950,000 ตัว มองโกเลีย 2,992 ตัว เวียดนาม 46,600 ตัว ส่วนที่กัมพูชาเพิ่งพบการติดเชื้อและทำลายสุกรไปแล้ว จำนวน 400 ตัว และรอการตรวจสอบสุกรอีก 100 ตัว ในจังหวัดตะบองคุ่มที่นำเข้ามาจากเวียดนาม

ปัจจุบันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ยังไม่มีวิธีรักษาและยังไม่มีวัคซีนป้องกัน โดยสุกรที่ติดเชื้อไวรัสนี้จะมีอัตราการตายสูงมาก ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อไวรัส ถ้ารุนแรงมากสุกรจะตายภายใน 7-10 วัน แม้ว่าโรคนี้จะไม่ติดต่อไปยังมนุษย์ แต่ผู้บริโภคในประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้ ล้วนแต่ขาดความเชื่อมั่นในการบริโภคสุกรทั้งสิ้น

โอกาส/ผลกระทบต่อธุรกิจไทย

1. ปัจจุบันมีบริษัทไทยลงทุนในธุรกิจฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ จำนวน 2 ราย คือ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) และ บริษัทเบทาโกร จำกัด ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบทางธุรกิจมากนัก ทั้งนี้ บริษัททั้ง 2 ได้มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแพร่ระบาดเข้ามาในฟาร์ม และได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชาในการเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันโรคระบาดนี้ไปยังผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 บริษัท ได้คาดการณ์ว่า ราคาเนื้อสุกรในประเทศจะถูกกลงในอนาคตอันใกล้เนื่องจากประชาชนจะลดการบริโภคสุกรลง และต้นทุนการบริหารจัดการฟาร์มอาจเพิ่มขึ้น

2. จากการที่รัฐบาลกัมพูชาเข้มงวดการนำเข้าสุกรจากเวียดนาม จะเป็นโอกาสของผู้ส่งออกสุกรของไทยในการส่งออกสุกรไปยังกัมพูชาได้มากขึ้น แต่ผู้ผลิตและผู้ส่งออก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยต้องเฝ้าระวังโรคระบาดนี้เช่นกัน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

26/04/2562

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ